



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรเชี่ยวชาญ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินบุคคล
และผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (นิติกรเชี่ยวชาญ)

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (นิติกรเชี่ยวชาญ) โดยกำหนดให้ข้าราชการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนส่งเอกสารการสมัคร
ภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้า
รับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (นิติกรเชี่ยวชาญ)
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร
๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ และ ที่ นร
๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘ ประกอบกับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๑๐๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงประกาศ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ

(รายละเอียดตามเอกสาร ๑ แนบท้ายประกาศ)

๒. การประเมินคุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์

(รายละเอียดตามเอกสาร ๒ แนบท้ายประกาศ)

อนึ่ง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ได้ประกาศรายชื่อตามที่ได้สมัครได้รับรอง
ตนเอง ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ดังนั้น หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิฯ รายใด
มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกมาตั้งแต่ต้น
และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามประกาศฯ ทั้งนี้ หากผู้สมัครรายใดได้ยื่นเอกสารการสมัคร
ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ไม่ปรากฏรายชื่อตามประกาศฯ นี้ ให้นำหลักฐานมายื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อได้
ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๑๖.๓๐ น.)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายโสภณ สุวรรณรัตน์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รักษาการในตำแหน่ง

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินบุคคล

และผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรเชี่ยวชาญ